
BORGARRÁÐ 31. janúar 2019: Fyrirspurn borgarráðsfulltrúa Sjálfstæðisflokksins um 
tölvupósta borgarstjóra vegna Nauthólsvegar 100 - R17080091

Í viðtali við DV þann 20. desember 2018 var borgarstjóri spurður að því hvort farið 
hefði verið yfir tölvupósta borgarstjóra og hann sagði svo vera en haft var eftir 
honum orðrétt: „Það hefur verið farið yfir þá. Og það sem hefur áður hefur komið 
fram í þessu er að ég fékk ekki upplýsingar og borgarráð fékk ekki upplýsinga og 
skýrslan staðfestir þá niðurstöðu.“  Þrátt fyrir þessi orð borgarstjóra kemur fram í 
skýrslunni að innri endurskoðandi hafi eingöngu skoðað fyrirliggjandi gögn í 
tölvupóstum tveggja starfsmanna sem komu að framkvæmdinni en orðrétt segir í 
skýrslunni:  „Skoðuð voru fyrirliggjandi gögn í tölvupósthólfum tveggja 
starfsmanna sem komu að framkvæmdunum (Sjá bls. 2).“  Með hliðsjón af 
framanrituðu er óskað eftir upplýsingum um hvers vegna svör borgarstjóra í DV 
eru á skjön við upplýsingar frá innri endurskoðun. Óskað er eftir skriflegu svari frá 
borgarstjóra sjálfum. 


